

Số: /BC-UBND

Ba Bích, ngày tháng 6 năm 2023

## BÁO CÁO

### Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã Ba Bích

Thực hiện Công văn số: 2503/UBND huyện ngày 08/12/2022 của UBND huyện Ba Tơ. Về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Ủy ban nhân dân xã Ba Bích báo cáo. Về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện. Về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã cụ thể như sau:

#### 1. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các Hội đoàn thể quần chúng nhân dân trong công tác quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn.

Sau khi đoàn giám sát có các kiến nghị. UBND xã đã tập trung chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã xảy ra và triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thực tế. Ngay từ đầu năm, UBND xã Ba Bích ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/02/2023 về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và nhiệm vụ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Ba Bích. Qua đó đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến rộng rãi nhân dân trên địa bàn xã với 120 lượt người tham gia. Thông qua thực hiện Kế hoạch, đã tuyên truyền đến người dân các chính sách, pháp luật về đất đai, Về tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và quần chúng nhân dân nắm nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật hôn nhân và gia đình. (Trong đó) nhấn mạnh trong công tác tảo hôn, hôn nhân cận huyết thông trong đồng bào dân tộc thiểu số; Luật giao thông đường bộ, Luật cư trú; Luật Phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự tại địa phương.

#### 2. Tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực

Xử lý vi phạm hành chính là một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác này trên địa bàn cũng còn có không ít những khó khăn, bất cập. Đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn còn phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính, UBND xã Ba Bích hàng năm đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. Tại kế hoạch UBND xã đã giao các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp tới toàn thể công chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm hành chính. Đồng thời, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính để nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Các ban, ngành địa phương quan tâm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực quản lý, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế và kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách.

### **3. Các vụ việc vi phạm hành chính và việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính**

Kết quả theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 6 năm 2023 không có trường hợp nào xử phạt.

Tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ; bố trí nguồn lực cần thiết và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính đạt hiệu quả; thực hiện tốt chế độ thống kê, báo cáo; nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, pháp luật khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính.

Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; phần đầu 100% quyết định xử phạt vi phạm hành chính được tổ chức, cá nhân đồng tình, thống nhất thực hiện.

Trên đây là báo cáo thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã. Kính báo cáo UBND huyện (Phòng TP huyện) biết theo dõi, chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- UBND huyện;
- Phòng Tư pháp huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Lương**